



ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา / นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการได้มีประกาศลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ โครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดีอาญาเสพติดในระบบศาล ภายใต้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion) โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่ง นักจิตวิทยา ๒ อัตรา หรือ ตำแหน่งนักจิตวิทยา ๑ อัตรา นักสังคมสงเคราะห์ ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา / นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการฯ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกลำดับถัดไปมารายงานตัวตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ตามประกาศรับสมัครฯ ได้ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักจิตวิทยาจำนวน ๒ อัตรา หรือ ตำแหน่งนักจิตวิทยาจำนวน ๑ อัตรา นักสังคมสงเคราะห์ ๑ อัตรา โดยปรากฏว่าผู้สมัครสอบ ที่มาเข้ารับการคัดเลือกจำนวน ๓ รายเป็นผู้ได้รับวุฒิสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตทั้ง ๓ ราย กรณีจึงมีคุณสมบัติตรงตามอัตราที่รับสมัครเพียง ๑ ราย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุทธาทิพย์ สุขชุม)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา / นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๕	นางสาวสุดารัตน์ พึ่งเล็ก	ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ ๑ มาทำสัญญาและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ หมายเหตุ : หากผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกลำดับที่ ๑ ไม่มา รายงานตัวและทำสัญญาตาม กำหนด ให้ผู้ผ่านการสรรหาและ คัดเลือกลำดับถัดไปมาทำสัญญา และเริ่มปฏิบัติงานในการวันทำการ ถัดไป
๒	๐๐๓	นางสาวรัชนิกร นากอง	
๓	๐๐๒	นางสาวศิริดา มาตรา	

รวม ๓ ลำดับ